

SỞ Y TẾ THANH HÓA
TRUNG TÂM Y TẾ HOÀNG HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CV-TTYT

Hoàng Hóa, ngày 19 tháng 9 năm 2024

V/v tăng cường phòng, chống bệnh Sởi
và các dịch bệnh có vắc xin phòng ngừa

Kính gửi: Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn.

Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch Sởi và các dịch bệnh có vắc xin phòng ngừa có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, nhất là các dịch, bệnh như bạch hầu, ho gà, sởi; trong đó số ca dương tính với bệnh sởi tăng hơn 32,3 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Tại Thanh Hoá, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận ổ dịch bạch hầu tại thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát với 3 ca dương tính; giám sát phát hiện 85 ca bệnh sởi, 56 bệnh nhân ho gà rải rác ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Thực hiện công văn số 5205/SYT-NVY ngày 18/9/2024 của Sở Y tế Thanh Hoá về việc tăng cường phòng, chống bệnh Sởi và các dịch bệnh có vắc xin phòng ngừa, Giám đốc Trung tâm y tế Hoàng Hoá đề nghị Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm, cách ly và điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh; đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch ngay khi phát hiện ca bệnh nghi ngờ ở phạm vi, mức độ phù hợp với đặc điểm dịch tễ của từng ca bệnh, không để lây lan thành dịch nhất là trong các cộng đồng có tỉ lệ tiêm chủng thấp. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.

2. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia tiêm chủng và đưa trẻ em trong độ tuổi đi tiêm chủng các vắc xin cần thiết, nhất là các vắc xin trong chương trình TCMR để phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

3. Tăng cường rà soát, quản lý đối tượng trong diện TCMR, lập kế hoạch, triển khai tiêm bù, tiêm vét cho các đối tượng bỏ mũi, hoãn tiêm... ngay khi có thể, đảm bảo tất cả trẻ em được tiêm chủng sớm, đầy đủ, đúng lịch. Chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí lịch tiêm chủng phù hợp, linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi

cho người dân tham gia tiêm chủng; đồng thời tăng cường triển khai tiêm chủng các loại vắc xin có thu phí đảm bảo theo quy định để người dân có thể thuận lợi tiêm chủng vắc xin phòng bệnh ngay tại địa phương.

4. Thực hiện nghiêm việc phân luồng khám chữa bệnh, cách ly và kiểm soát lây nhiễm tại trạm y tế, nhất là đối với các bệnh lây truyền qua đường hô hấp và rất dễ lây như bệnh sởi. Trạm nào không tuân thủ các quy định, dễ xảy ra lây nhiễm chéo, phát sinh ổ dịch trong cơ sở khám chữa bệnh, Trưởng trạm y tế chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền, theo các quy định hiện hành.

Nhận được Công văn này, đề nghị Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);
- Lưu: VT, KSBT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Trọng Tiến

